

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๔๗ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		-
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-	
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	การขยายเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์เพิ่มอีก ๑๕๐ เตียง รวมเป็นทั้งหมด ๒๗๐ เตียง	รับทราบ	-
วาระที่ ๑.๒.๒	เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	รับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหารายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากงบประมาณด้านบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	-
วาระที่ ๑.๒.๓	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ ดังนี้ ๑. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕	-
วาระที่ ๑.๒.๔	ความก้าวหน้าโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช	รับทราบความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งมอบพื้นที่	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประมาณ ๔๐ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างนี้ โดยสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้ดำเนินการเกินสัญญาที่กำหนดไว้แล้ว	
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
วาระที่ ๑.๓.๑	ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ คน รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวัย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสรีจกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่ได้แก้ไขหน้า ๓ เรียบร้อยแล้ว	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑</p>	<p>เรื่องสืบเนื่อง ความคืบหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรตาม ระยะเวลาการปรับปรุง ๕ ปีของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์</p>	<p>รับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาวางแผนปรับปรุง หลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วทยอยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมและการเรียน และการสอน</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้กทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๐)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและ พิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>(๒) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมไธสิต กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านกฎหมาย กรรมการ * จำนวน ๑ คน</p> <p>(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการบริหารงาน กรรมการ * หรือด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ด้านความโปร่งใส จำนวน ๑ คน</p> <p>(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการเงิน กรรมการ * และการบัญชี จำนวน ๑ คน</p> <p>(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านบุคคล กรรมการ *</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>จำนวน ๑ คน</p> <p>(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือก กรรมการ จากกรรมการสภาวิชาการ จำนวน ๑ คน (เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการ สภาวิชาการจำนวน ๒ คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนั้น เมื่อมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากกรรมการสภาวิชาการจำนวน ๒ คนแล้ว ขอให้เสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป)</p> <p>(๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสรีจกิจ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้ง จากคณาจารย์ประจำ)</p> <p>(๙) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ กรรมการ * และบริหารทั่วไป จำนวน ๑ คน</p> <p>(๑๐) เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขาธิการ</p> <p>(๑๑) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขาธิการ (หมายเหตุ * ที่ประชุมมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๙) แล้วเสนอประธานกรรมการ (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ทบาทตามบุคคลดังกล่าว และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งในการประชุมครั้งต่อไป)</p>	
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แทนตำแหน่งที่ ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาส (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์) เป็นกรรมการ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p>	
<p>วาระที่ ๔.๑.๔</p>	<p>(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. โดยขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ข้อ ๓.๓ โดยให้แยกกรณีของสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปออกมาเป็นอีกข้อหนึ่ง ดังนี้ “๓.๔ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป วงเงินสะสม ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท”</p>	<p>ส่วนการเงินและบัญชี</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๕</p>	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค พ.ศ.</p> <p>เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค พ.ศ. โดยขอให้พิจารณาปรับแก้ไข ดังนี้</p> <p>๑. ข้อ ๗.๓ ข้อความ “...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น...” เป็นเงื่อนไขสำหรับการศึกษาชั้นปริญญาตรี แต่ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์หนึ่งคนสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ดังนั้น ขอให้ปรับแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>๒. ขอให้รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง ไปตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ปริญญานิพนธ์ตามข้อ ๓๗ แล้วแจ้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป</p>	
<p>วาระที่ ๔.๑.๖</p>	<p>(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. โดยให้ปรับข้อความในข้อ ๑ เป็น “ให้ผู้ช่วยคณบดีได้ค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือน ไม่เกินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามภาระงานและความสามารถในการจ่ายของกองทุน”</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๗</p>	<p>การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๑๕๐ บาท</p>	<p>ส่วนการเงินและบัญชี</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๘</p>	<p>ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <p>เห็นชอบในหลักการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยขอให้สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไปพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>๑. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดมากและเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีการพัฒนาหลักสูตรที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น หลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองและมีคุณภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะวิชาเอกจะต้องโดดเด่นและตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงอาจลดรายวิชาบังคับและเพิ่มรายวิชาเอกมากขึ้นเพื่อจูงใจให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ</p>	<p>สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนให้ชัดเจนและควรรวมถึงเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เนื่องจากเป็นองค์กรที่ได้รับงบประมาณมาใช้สำหรับส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยควรประสานงานเพื่อทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวซึ่งจะทำให้มีผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. ในส่วนของแผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี ขอให้ปรับแก้ไข ดังนี้</p> <p>๓.๑ ลดจำนวนรับนักศึกษาในแผน ก ๒ จากเดิม ๒๐ คน เป็น ๑๐ คน เนื่องจากจะต้องมีจำนวนอาจารย์ที่เพียงพอสำหรับการดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และให้หมายเหตุไว้ว่าสามารถปรับจำนวนนักศึกษาในแผน ก ๒ และแผน ข ได้ตามความเหมาะสม</p> <p>๓.๒ ปรับข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเนื่องจากโดยปกติแล้วจะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ๒ ปี</p> <p>๔. ขอให้ปรับแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จะต้องมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน</p>	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>วาระที่ ๔.๑.๙</p> <p>ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	<p>เห็นชอบในหลักการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยขอให้สำนักวิชา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไปพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรในประเด็น ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการ ประชุมครั้งต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ลดจำนวนรับนักศึกษา จากเดิม ๒๐ คน เป็น ๕ คน และ ควรปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสมและใกล้เคียง กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๒. ขอให้พิจารณากำหนดจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรของ โครงสร้างหลักสูตรแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ให้มีความแตกต่างกัน ๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังขาดสาระสำคัญในเรื่องการสร้าง นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๔. ขอให้เตรียมการป้องกันหรือหาวิธีการแก้ปัญหากรณีผู้เรียน ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ๕. เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จะใช้อาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนอื่นร่วมกัน ดังนั้น ในการคำนวณ รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อคิดจุกคุ่มทุน ขอให้นำหลักสูตรระดับปริญญา โทและระดับปริญญาเอกมาคิดรวมไว้ด้วยกัน 	<p>สำนักวิชา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๑๐</p> <p>ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>สำนักวิชา สหเวชศาสตร์</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่ กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง หลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค	อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับหลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติให้นักวิชาการ (การกีฬา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา) ปฏิบัติหน้าที่ สอนปฏิบัติการในกลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	อนุมัติให้นักวิชาการ (การกีฬา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การ กีฬา) ปฏิบัติหน้าที่สอนปฏิบัติการในกลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	ขอให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (การประเมิน ตนเอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๓	รับทราบและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำหลักคิดและแบบประเมิน ตนเองของสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน การประชุมครั้งต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๒	แผนประมาณการรายรับรายจ่ายและแผน ชำระคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ของ	รับทราบ	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
วาระที่ ๖.๓	แผนประมาณการรับรายจ่ายและแผนชำระคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	รับทราบ
วาระที่ ๖.๔	การขอขยายระยะเวลาในการลงนามสัญญาและดำเนินการโครงการร่วมทุนโรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาคี นครศรีธรรมราช	รับทราบ
วาระที่ ๖.๕	การปรับแผนการศึกษาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (ฉบับแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔)	รับทราบ
วาระที่ ๖.๖	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล จำนวน ๒ คน จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.จรวัย สุวรรณบำรุง (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	
วาระที่ ๗.๒	กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ รับทราบสรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนำเสนอ	
วาระที่ ๗.๓	กฎกระทรวงด้านการศึกษา รับทราบสรุปสาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงด้านการศึกษา จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓) กฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และ (๔) กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนนำเสนอ	
วาระที่ ๗.๔	การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รับทราบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัยที่ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาช และศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

นางปัทมา จิวธนาธิปสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์